

**ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บอะไหล่รถยนต์ของบริษัท ชิงหว่าไต้ อินดัสตรี จำกัด
ตั้งอยู่บริเวณปากทางสาย ๑๑ ถนนหมายเลข ๓๑๙๑ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง**

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ได้รับแจ้งจาก สนง.ปภ.จ.ระยอง ว่าเมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บอะไหล่รถยนต์ของบริษัท ชิงหว่าไต้ อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่บริเวณปากทางสาย ๑๑ ถนนหมายเลข ๓๑๙๑ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง มีหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลมาบข่า รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน เทศบาลตำบลมะขามคู่ รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน และองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน รวมจำนวน ๗ คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน ๔๐ คน เข้าทำการระงับเหตุเพลิงไหม้ สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว จากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต สำหรับมูลค่าความเสียหายและสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศบาลตำบลมาบข่าได้จัดรถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่หากได้รับกลิ่นเหม็นให้ปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิด อยู่ในบ้านจนกว่าสถานการณ์จะปกติและให้สวมหน้ากากป้องกันกลิ่นเหม็นดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ และในส่วนของ สนง.ปภ.จ.ระยอง ได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลมาบข่า และอำเภอนิคมน้ำจืดในการจัดทำประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยด้วยแล้ว ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

๑. เพลิงไหม้สงบลงเมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และมูลค่าความเสียหาย สภ.นิคมพัฒนา จะดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุต่อไป เทศบาลตำบลมาบข่าได้จัดรถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ เผาระวังในพื้นที่เกิดเหตุไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำ

๒. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง/กตพ. ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบบริษัท ชิงหว่าไต้ อินดัสตรี จำกัด รัศมี ๕ กิโลเมตร (หมู่บ้านพรภิรมณ์ และหมู่บ้านรุ่งเรืองรัศมี) พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ จากการตรวจวัดน้ำจากการดับเพลิงเบื้องต้นพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมทั้ง ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลมาบข่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพื้นที่โดยรอบทราบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้แก่ประชาชน

